

Số: 120 /ĐHKTQD-TCCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2024

V/v giới thiệu ứng viên tuyển dụng
về đơn vị chuẩn bị cho kiểm tra chuyên môn

Kính gửi:

- Ứng viên tuyển dụng đợt bổ sung năm 2023
- Đơn vị có ứng viên tuyển dụng đợt bổ sung năm 2023

Căn cứ nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung năm 2023 của các đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Hội đồng tuyển dụng người lao động năm 2023 đã thực hiện các bước của quy trình tuyển dụng.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng người lao động năm 2023 trân trọng giới thiệu ứng viên về đơn vị để chuẩn bị cho kiểm tra chuyên môn (thi giảng, phỏng vấn chuyên môn đối với ngạch giảng viên và phỏng vấn, xử lý tình huống thực tế đối với ngạch chuyên viên và tương đương):

Ứng viên và vị trí đăng ký dự tuyển: (có danh sách kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng đề nghị đơn vị có ứng viên kiểm tra chuyên môn thực hiện các công việc sau:

Trong thời gian từ ngày 23/01/2024 đến ngày 26/01/2024, bố trí thời gian tiếp xúc với ứng viên tại văn phòng đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ:

- Đối với vị trí Giảng viên:

+ Đơn vị ứng viên dự tuyển: cung cấp thông tin, yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm cần tuyển dụng và giao nội dung soạn bài giảng thử tương ứng với thời lượng 5 (năm) giờ tín chỉ yêu cầu ứng viên hoàn thành.

+ Ứng viên: Tại buổi thi giảng, ứng viên chuyển 6 bộ bài giảng 5 tín chỉ cho thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn, soạn bài giảng cho 5 giờ tín chỉ, sau đó ứng viên giảng 1 tiết do Trưởng ban chấm thi chọn ngẫu nhiên trong 5 giờ tín chỉ đã chuẩn bị. Sau khi giảng bài, ứng viên trả lời trực tiếp các câu hỏi của Ban chấm thi.

- Đối với các vị trí khối hành chính:

+ Đơn vị ứng viên dự tuyển: trao đổi, cung cấp thông tin, yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm, hướng dẫn ứng viên chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

+ Ứng viên: Tại buổi phỏng vấn, ứng viên được giao giải quyết, hoặc tiến hành công việc cụ thể gắn với vị trí việc làm dự tuyển. Ứng viên trình bày cách thức tiến hành, giải quyết công việc của mình và trực tiếp trả lời câu hỏi của các thành viên Ban chấm thi.



Hội đồng tuyển dụng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho các ứng viên hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo tuân thủ yêu cầu khách quan, công tâm và minh bạch trong quá trình tiếp xúc, làm việc, và hướng dẫn các ứng viên.

Các đơn vị và cá nhân thắc mắc đề nghị phản hồi về Thường trực Hội đồng tuyển dụng người lao động năm 2023 (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 401, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để được giải quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *bs*

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG



GS.TS Phạm Hồng Chương



DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA BUỔI GẶP GỠ ỨNG VIÊN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
BỔ SUNG NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 120 /ĐHKTQD-TCCB ngày 13/01/2024 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

TT	Đơn vị	Vị trí VL	Họ và tên	Năm sinh	Thông tin liên hệ của đơn vị
1	Khoa Toán kinh tế	Giảng viên BM Toán kinh tế	Lương Văn Thiện	06/05/1992	TS Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa Toán kinh tế. Số điện thoại: 090 462 05 05. Email: thenm@neu.edu.vn
2	Khoa Toán kinh tế	Giảng viên BM Toán kinh tế	Nguyễn Trung Thành	01/12/1982	
3	Khoa Toán kinh tế	Giảng viên BM Toán kinh tế	Nguyễn Thanh Hoàng	29/11/1993	